

ภาพกิจกรรม

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สภ.หนองสูง ประจำปีงบประมาณ 2557



ภาพกิจกรรม



วันที่ 12 มกราคม 2567 พ.ต.อ.อาทิตย์ วณสินธุ์ ผกก.สภ.หนองสูง มีการประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ รับทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องในการ ป้องกันหรือเคื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องเป็นการดำเนินการประเมินความ เสี่ยงต่อการรับสินบนของข้าราชการตำรวจ

สายงานป้องกันปราบปราม



วันที่ 3 ตุลาคม 2567 พ.ต.ท.กิตติ บุญแสน รอง ผกก.ป. สภ.หนองสูง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด หรือกระทำการใดๆ ในทางมิชอบ การดำเนินการประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของส่วนงาน ป้องกันปราบปราม

สายงานสอบสวน



วันที่ 5 มกราคม 2567 พ.ต.อ.อาทิตย์ วนสินธุ์ ผกก.๙ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ทวี ปะมา ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสูง
อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียก รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด และกำชับเรื่องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงาน
สอบสวน กำชับนำเงินประกัน ตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว ในการป้องกันหรือเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องเป็น การดำเนินการประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของส่วนงานสอบสวน

สายงานจราจร



วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.อ.อาทิตย์ วนสินธุ์ ผกก.สภ.หนองสูง พ.ต.ท.ภูมินทร์ บัททุม สวป.สภ.หนองสูง ได้มีการอบรมแก่ข้าราชการตำรวจ สายตรวจและจราจร สภ.หนองสูง ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัด หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณีในการป้องกันหรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องเป็นการดำเนินการประเมิณความ เสี่ยงต่อการรับสินบนของสายงานจราจร

สายงานอำนวยการ



วันที่ 18 ธันวาคม 2567 พ.ต.อ.อาทิตย์ วนสินธุ์ ผกก.สภ.หนองสูง มีการอบรม กำชับ มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ พัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ การจัดซื้อจัด จ้าง และการเบิกจ่ายพัสดุไม่ให้ทุจริต โดย ไม่ให้มีการหาช่องทางเพื่อประโยชน์ แก่ตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องเป็นการ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของส่วนงานอำนวยการ